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รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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โต
โยต้า ได้วางให้ “Camry” เป็นรถยนต์เชิงกลยุทธ์ระดับโลก 
โดยจะเปลี่ยนโมเดลแบบ Full Model Change และรุ่นที่จะ

ขายในประเทศญีปุ่น่จะเป็นไฮบรดิจ์เท่านัน้ โตโยต้า จะพยายามสร้าง
ความแตกต่างโดยใช้เทคโนโลยไีฮบรดิจ์แต่รูส้กึว่า ยงัมจีดุอ่อนอีกพอ
สมควร 

ในตลาดภายในประเทศญี่ปุ่นเอง รถไฮบริดจ์ของโตโยต้าที่
เป็นตัวน�าตลาดคือ “Prius” ท�าสถิติ เป็นรถใหม่ขายดี อันดับหนึ่ง  
ขึ้นเดือนที่ 20 ติดต่อกัน ดังน้ัน น่าจะสรุปได้ว่า ระบบไฮบริดจ์ของ 
โตโยต้าได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคที่
สามารถใช้รถยนต์ไฮบริดจ์ท่ีประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวกและ
ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียบกับ รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถึงแม้ว่าจะ
ประหยัดกว่า แต่ความไม่สะดวกในการชาร์ตไฟฟ้า ยังมีอยู่ไม่พร้อม
เพรียง อย่างไรก็ตาม รถไฮบริดจ์ของโตโยต้าก็ยังมีจุดอ่อนที่ควรเป็น
ห่วงในอนาคตด้วย นัน่กค็อื รุน่ Camry แบตเตอรีท่ีใ่ช้ยงัเป็นแบตเตอรี่
แบบนิกเกลิไฮโดรเจน ซึง่มสีมรรถนะต�า่ในการสะสมก�าลงัไฟ ถงึแม้ว่า
ควรจะใช้ ลิเทียม อีออน ซึ่งมีสมรรถนะที่สูงกว่า แต่โตโยต้าเองก็ยัง
มองว่า ปัจจบุนัไม่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้แบตเตอรีช่นดินี ้แต่ทีจ่รงิแล้ว

โตโยต้ายังมีปัญหาการพัฒนาและผลิตแบบเตอรี่ชนิดนี้อยู่ ที่ผ่านมา
แบตเตอรี่ชนิดนี้ ได้ใช้กับรถ Wagon ของ “Prius Alfa” มาแล้ว แต่การ
ผลิตไม่ทันการส่งมอบ ท�าให้การส่งมอบรถยนต์ต้องล่าช้าไปเป็น 
เวลา 1 ปี นอกจากนี้ การที่รถยนต์ไฟฟ้าที่โตโยต้ายังช้ากว่านิสสัน 
หรือมิตซูบิชิ ก็มาจากความล่าช้าของการผลิตแบตเตอรี่ด้วยเช่น
เดียวกัน หลังภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ผ่านมา รถยนต์ที่มี 
“สมรรถนะมากกว่ารถยนต์” จึงได้รับความสนใจมากขึ้น ทางโตโยต้า
เอง ก็มั่นใจว่า รถไฮบริดจ์นั้น เป็นประโยชน์เป็นรถยนต์ที่ให้ไฟฟ้า 
(Electric supply) ได้ในยามฉุกเฉินได้ ดังนั้น ก็ท�าให้ ทั้งนิสสันและ
มิตซูบิชิ เร่งพัฒนาสมรรถนะการให้ไฟฟ้า กับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมาก
ขึ้น ในการที่จะท�าให้สมรรถนะในการให้ไฟฟ้าสูงขึ้นได้นั้น ก็จะต้อง

กลยุทธ์แห่งความสำาเร็จจริงหรือ

โตโยต้า ไฮบริดจ์
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ท�าให้ระยะทางในการวิง่นัน้เพิม่ขึน้ โดยใช้ค่าใช้จ่ายเชือ้เพลงิทีต่�า่ ดัง
นั้น แบบเตอรี่ลิเทียม อีออน จึงน่าจะเหมาะกว่า เพราะนอกจากให้
ก�าลังไฟสูงแล้ว ยังมีขนาดเล็ก ท�าให้พื้นที่ใช้สอยสามารถขยายได้

ในอนาคตโตโยต้า เตรียมพร้อมที่จะขยายโมเดลที่เป็น 
แบบระบบไฮบริดจ์ในทุกโมเดล แต่โตโยต้าต้องแก้ปัญหาการผลิต
แบตเตอรี่ให้ได้

การสร้างคนต้องไม่ลืม Genba (หน้างาน)

มามองอีกด้านหนึ่ง ถึงด้านการพัฒนาบุคลากรของโตโยต้า 
ประธานบริษัทโตโยต้า โจ ฟุจิโอะ ได้กล่าวถึง “Monozukuri” อย่าง
จริงจัง แต่กลับปรากฏว่า เมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้ว กลับ
เข้าใจผดิไปคนละเรือ่ง คอื เมือ่แปลเป็นภาษาองักฤษกจ็ะเป็น “Mak-
ing Things” “Manufacturing” ซึ่งไม่สามารถอธิบายปรัชญาที่แฝง
อยู่ในค�าว่า Monozukuri นั้นได้ แท้จริงแล้วจะเป็นค�าเก่ียวกับการ
ผลติ แต่กเ็ริม่ต้นจากการพฒันาบคุลากรว่า ท�าอย่างไรจงึจะท�าให้คน
ทีท่�างานมคีวามมุง่มัน่ หรอืภูมใิจท่ีผลิตของท่ีดอีอกมา มกีารสนบัสนนุ
กันและกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของญี่ปุ่น
ในการสอน ทั้งด้านจิตใจและฝีมือให้กับรุ่นน้อง ให้เติบโตขึ้น วัฒน-
ธรรมนี้ยังคงอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่น นั่นคือการเน้นที่ 
Genba (หน้างาน) อันเป็นจุดเริ่มต้นของระบบ TPS อันเลื่องชื่อของ
โตโยต้า ท่านได้กล่าวว่า การท่ีญี่ปุ่นฟื้นตัวทางด้านการผลิตจากภัย
ธรรมชาติครั้งใหญ่นี้ได้เร็วก็เพราะความแข็งแกร่งของ “หน้างาน” จึง
กล่าวได้ว่า สมรรถนะความสามารถที่หน้างานของญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่ 
เป็นเลิศอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ปัญหาเงินเยนแข็งตัว หรือ
ความล่าช้าในเร่ืองของการเปิดเสรีทางการค้าก็รายล้อมธุรกิจญี่ปุ่น

อยู่ โตโยต้าเองก็ต้องอาศัยปัญหาเงินเยนแข็งนี้เป็นสปริงให้มีการ 
ไคเซน็มากขึน้กว่านีอ้ย่างรบีด่วน อย่างไรกต็าม การทีย่งัมคีวามล่าช้า
ในการท�าสนธิสัญญาเสรีทางการค้ากับยุโรป เมื่อเทียบกับเกาหลีใต้
ซึ่งได้ท�าไปแล้วท�าให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันอย่างมาก  

โตโยต้าเอง ก็เริม่ต้นผลิตรถยนต์ ในฐานะผูส้ร้างอตุสาหกรรม
ให้กับประเทศ การผลิตรถยนต์มีผลสะท้อนต่อเศรษฐกิจอย่างกว้าง
ขวาง ในประเทศเองก็ใช้รถยนต์จ�านวนมาก ญี่ปุ่นจึงพยายามผลิต
ในประเทศให้มากไว้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการลดต้นทุนจึงไป
สร้างฐานการผลิตในต่างประเทศ จึงเน้นไปเรื่องของการพัฒนา
เทคนิคมากกว่าการให้ความส�าคัญกับ “หน้างาน การผลิต” เพื่อให้
ได้ผลประกอบการที่ดี    

การศึกษากับการฝึกฝนนัน้แตกต่างกัน การศึกษานัน้ สามารถ
อ่านหนังสือและฟังอาจารย์บรรยายให้เข้าใจได้ แต่การฝึกฝนนั้น 
ต้องท�าให้เกิดประสบการณ์โดยการท�าจริงจ�านวนมากครั้ง อาจจะ
เรียกว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น แต่ส�าหรับอาจารย์โอโนะ ผู้เริ่มต้น
ระบบ TPS บอกว่า ต้องสิบตาเห็นไม่เท่าท�าหนึ่งครั้ง ดังนั้น การสร้าง
บุคลากร สิ่งที่ส�าคัญคือ การให้ท�างานจริงๆ จะต้องให้คนรุ่นใหม่ๆ  
ได้ลองท�างานที่ง่ายๆ ที่ส�าคัญ คือ อธิบายถึงผลลัพธ์ที่จะได้จากการ
ท�า แล้วให้ลองค้นหาวิธกีารของตนเอง แน่นอนถ้าประสบความส�าเรจ็
กจ็ะท�าให้ปลืม้ปิตเิป็นอย่างมาก จากนัน้ กค่็อยๆ ให้ท�างานทีย่ากขึน้
ไปเรื่อยๆ จึงจะท�าให้คนสามารถเติบโตได้ ดังนั้น สถานที่ส�าหรับ
ฝึกฝนทีเ่รยีกว่า Genba จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างมาก หากไม่หลงเหลอื 
Genba ไว้บ้าง ในระยะยาวก็จะมีส่ิงที่ต้องสูญเสียอีกมาก เมื่อถึง
เวลานั้นแล้ว ก็ช้าไปเสียแล้ว TPA
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